

งานเสวนา “การใช้ AI และ Big Data อย่างมีจริยธรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ได้จัดงานเสวนา “การใช้ AI และ Big Data อย่างมีจริยธรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับกรณีศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์ และ Big Data มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในทางที่ถูกต้อง มีจริยธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ของ สวทช. กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนาฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระฉัตร อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI), ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา และ ดร.สุทธิพงษ์ รัชชพงษ์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีทางด้าน AI และ Big Data มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศไทย โดยมี คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล อนุกรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็น “ก้าวต่อไปของสังคมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์ จากมุมมองของผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน” ซึ่งได้ร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ทางด้านจริยธรรมในการพัฒนาและนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน เช่น หลักการไม่เลือกปฏิบัติ การป้องกันการเกิดอคติ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และข้อกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น รวมถึง ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อแนวทางการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งควรมีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (guidelines) ที่ จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของสังคมไทยต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ โดยไม่สร้างข้อจำกัดให้กับนักวิจัยและผู้พัฒนามากเกินไป นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและทำให้ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า มีความปลอดภัย ป้องกันการพัฒนาและการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานอย่างไม่มีจริยธรรม อีกทั้ง ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และรู้เท่าทันการนำข้อมูลของคนไทยมาใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ Big data ของบริษัทต่างประเทศ โดยในงานเสวนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 190 ท่าน (บุคลากรของ สวทช. จำนวน 49 ท่าน และบุคคลภายนอก จำนวน 141 ท่าน)

